

## BÙNG NỔ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Năm 2023 được xem là một năm thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký tăng 32,1% so với năm 2022, đạt 36,61 tỷ USD (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2023). Đáng chú ý, vốn đăng ký cấp mới năm 2023 đạt 20,19 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay. Với một loạt các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, hydrogen, phát triển xanh... Việt Nam đang đón nhận thêm một làn sóng đầu tư nước ngoài lớn, hứa hẹn sẽ đem lại cơ hội tăng trưởng đột phá cho đất nước.

Trong tổng thể, năm 2023 Việt Nam thu hút được tổng cộng 3.188 dự án đầu tư mới tại 49 tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Vốn FDI dù vẫn tập trung nhiều tại các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư...) như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang... nhưng đã có sự dịch chuyển sang nhiều địa bàn khác nhau trong cả nước, trong đó có nhiều điểm đến FDI mới nổi như Thái Bình, Nghệ An... Đáng chú ý, trong năm nay có tới 7 tỉnh thành thu hút được số vốn đầu tư trên 1 tỷ USD, đây là một kết quả tích cực, chưa từng có tiền lệ trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhiều năm qua.

Một loạt các dự án lớn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2023 có thể kể đến như Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko solar Hải Hà Việt Nam (Trung Quốc) trị giá 1,5 tỷ USD, Dự án Nhà máy Lite-on Quảng Ninh (Đài Loan, Trung Quốc) trị giá 690 triệu USD, Dự án nhà máy máy móc và thiết bị của Boltun Corp & QST International Corp. (Đài Loan, Trung Quốc) trị giá 165 triệu USD, Dự án nhà máy sản xuất linh kiện ô tô của Autoliv Vietnam (Thụy Điển) trị giá 154 triệu USD tại tỉnh Quảng Ninh; Dự án nhà máy điện khí LNG của liên danh 3 nhà đầu tư gồm Công ty Tokyo Gas, Công ty Điện lực Bắc Kyuden (Nhật Bản) và Tập đoàn Trường Thành (Việt Nam) với tổng vốn đầu tư 1,99 tỷ USD tại Thái Bình; Dự án nhà máy công nghệ chính xác Fulian





Precision Technology (Singapore) trị giá 621 triệu USD và Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của LONGi Green Energy Technology Co. Ltd (Trung Quốc) trị giá 140 triệu USD tại Bắc Giang; Dự án nhà máy sản xuất máy vi tính, điện tử và sản phẩm điện quang của Goertek Co. Ltd. (Hong Kông, Trung Quốc) trị giá 280 triệu USD tại Bắc Ninh; Dự án nhà máy Innovation Precision (Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư 165 triệu USD tại Nghệ An...

Có thể thấy, các dự án đầu tư lớn trong năm 2023 tập trung nhiều vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và năng lượng... Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2024 khi nhiều "ông lớn" về công nghệ, bán dẫn được cho là đang quan tâm và bắt đầu lên kế hoạch đầu tư vào Việt Nam như NVIDIA, Marvell, Amkor-USA...

Bên cạnh nguồn FDI mới, đầu tư gián tiếp thông qua vốn góp, mua cổ phần năm 2023 cũng có mức tăng trưởng ấn tượng 65,7%, đạt 8,54 tỷ USD, cho thấy niềm tin về môi trường vĩ mô ổn định, có tiềm năng sinh lời tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài.

Xét về phần vốn đăng ký mở rộng/tăng thêm, mặc dù năm 2023 chứng kiến sự sụt giảm 22,1% trong tổng vốn điều chỉnh từ các dự án đang hoạt động nhưng tín hiệu khả quan là số dự án được mở rộng vốn đầu tư đã tăng thêm 14% so với năm trước. Năm 2023, có tới 1.262 dự án được rót thêm vốn đầu tư tại Việt Nam với tổng trị giá 7,88 tỷ USD, trong đó tiêu biểu phải kể đến Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Giang được Luxshare - ICT Việt Nam (nhà sản xuất của Apple) đầu tư thêm hơn 330 triệu USD.

Năm 2024 sắp tới, trong làn sóng chuyển dịch và tái cơ cấu đầu tư quốc tế đang tiếp tục, với việc nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Nhật Bản, chúng ta có thể kỳ vọng vào một năm thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tích cực, đặc biệt trong các lĩnh